

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจำนวน 8 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
คุณพรทิพย์ ภูติภัทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
คุณทองสุข อุดมภาณุกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
คุณปรัชญ์ ศรีจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6
คุณดารณี อรรถนิตย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
คุณชัชชน ตันติเวชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3*
คุณวรालักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
คุณจรียา ธรรมวชิราพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6

* รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อ พฤษภาคม 2567

การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนโดยมีมุมมองที่ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ, มิติสังคม, และมิติสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยเฉพาะด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิอากาศ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งอันจะเป็นรากฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริง

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำแนวคิดการดำเนินธุรกิจภายใต้ความยั่งยืนมาเป็นทิศทางในการบริหารความเสี่ยงในปี 2567 นี้ จึงได้มีการทบทวนและเพิ่มขอบข่ายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งบริษัทหลักและกลุ่มบริษัทย่อย โดยมีการทบทวนกับผู้บริหารของทุกองค์กร เพื่อให้ข้อกำหนดและแนวทางบริหารความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในองค์กรนั้นๆ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อยนั้น ทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดความเสี่ยงหลักที่สำคัญคือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านการเงิน (Financial Risk) เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทได้มีการประเมินความเป็นไปได้ที่สร้างการเติบโตของบริษัทในด้านรายรับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งความเสี่ยงด้าน Supply Chain ที่เป็นส่วนสำคัญที่บริษัทมีการเพิ่มมุมมองในด้านแหล่งที่มาของวัตถุดิบและการส่งมอบตามกำหนด รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบริษัทธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Risk), ความเสี่ยงด้านองค์กร (Enterprise Risk), และความเสี่ยงด้าน IT & Technology โดยมีการเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ถึงประเด็นความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) แต่ละด้านที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เพื่อให้บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยได้สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

จากการใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นหลักสำคัญส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายในทุกด้านที่บริษัทได้กำหนดไว้ สามารถลดความเสี่ยงในกรอบระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ มีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมั่นใจว่าสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ



(ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง